

(สำเนา)

วันที่ ๑๘ / ๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
กระทู้ถามทั่วไปที่ ๐๑๘

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด้วยมีข้อมูลระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๕๘ มีจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในจำนวนนี้พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลประมาณกว่า ๑ ล้านคนและคาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๕ แสนคน และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุประมาณไม่น้อยกว่า ๑๓ ล้านคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาวมากกว่าแสนคน ทั้งนี้ ปัญหาการเจ็บป่วยของกลุ่มผู้สูงอายุมีทั้งที่สามารถดูแลตนเองได้ และผู้สูงอายุที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนกับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย และที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่โดยลำพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องตระหนักและต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ ๖๐๐ ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการครอบคลุมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวนประมาณ ๑ แสนคนหรือร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมายและจะขยายให้ครบทุกคนภายใน ๓ ปี ซึ่งตามแผนงานดังกล่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ๑,๐๐๐ แห่ง และงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ๑,๐๐๐ แห่ง ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๑ รายต่อปี ส่วนบริการด้านสังคมจะเป็นงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น ภาครัฐต้องให้ความสำคัญประกอบกับต้องมีนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการบูรณาการในการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณต้องให้เพียงพอต่อการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครบทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ประกอบกับมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด

๒. รัฐบาลมี ...

๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมครบทุกสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ ประการใด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) วัลลภ ตังคณานุรักษ์

(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์)  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว)  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม  
สำนักการประชุม

ศิริชัย /พิมพ์  
กมลศักดิ์ /ทาน